

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง share	<b>การแต่งตั้ง-โยกย้ายชรก.</b> -เสนอข่าว การโยกย้ายของ สธ.ระดับรองอธิบดีกรม มีหลายกรมเข้าขอคิว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. สับเปลี่ยนไปกรมต่างๆ ซึ่งตามขั้นตอน จะมีการเปิดให้ข้าราชการระดับ 9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ต่างๆ เข้าสอบและสัมภาษณ์ได้ ส่วนรองอธิบดีเดิมเป็นโอกาสขอย้ายกรม
มติชน	<b>สิทธิรักษาพยาบาลคนไร้สถานะ</b> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ขอให้สธ.เร่งผลักดันให้สิทธิคนไร้สถานะ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนที่ได้สิทธิการศึกษาในประเทศไทยให้ได้รับสิทธิสุขภาพ ว่า ที่ผ่านเสนอต่อกรม.ขอสิทธิสุขภาพแก่กลุ่มคนไร้สถานะจำนวนกว่าแสนคน แต่กรม.ให้สำนักกลับมาพิจารณาตัวเลขอีกครั้ง ขณะนี้ได้ให้สนย. และกลุ่มประกันสุขภาพของสป.ไปรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่กระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิในการศึกษาประมาณ 7 หมื่นคน และกลุ่มไร้สถานะที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนอีกกว่า 3 หมื่นคน ซึ่งทั้งหมดสธ.ต้องให้การดูแลอย่างแน่นอน และยืนยันจะเสนอต่อกรม. เพื่อขอให้ได้สิทธิเร็วที่สุด
ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ สำนักข่าวไทย  มติชน ไทยรัฐ	<b>ข้อบังคับการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟัน</b> -เสนอข่าว กลุ่มทันตแพทย์สภายื่นหนังสือต่อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เรียกร้อง 2 ประเด็น 1.ขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ทุกคลินิกมีเจ้าหน้าที่รังสีควบคุมเครื่องเอกซเรย์ตามพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2558 เพราะหากเป็นคลินิกเอกชนในกทม. จะไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ แต่คลินิกในต่างจังหวัดบางเดือนแทบจะไม่มีเครื่องเอกซเรย์เลย 2.ขอให้กรมสบส.ทวิชัยเวนเครื่องเอกซเรย์ไม่ให้อยู่ภายใต้การบังคับของสธ.ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล 2558 เนื่องจาก ทันตแพทย์ทุกคนได้รับการฝึกหัดให้ใช้เครื่องและเวลาฉายรังสีแค่ 0.2 วินาที ไม่มีอันตราย -นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จะมอบให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการและกลุ่มกฎหมายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสบส.ไปดูว่าพ.ร.บ.มีผลกระทบต่อส่วนใดบ้าง และทันตแพทย์สามารถควบคุมเครื่องเอกซเรย์ได้เองหรือไม่ โดยขณะนี้พ.ร.บ.มีปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่รังสีเช่นกัน ประมาณ 88 แห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รังสีที่จบระดับปริญญาตรีประจำ แต่สภาวิชาชีพรังสีเทคนิคได้เสนอให้หมั้นกรังสีให้ครอบคลุมไปถึงรพ.สต. ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป -เสนอข่าว ทพญ.สโรชรัตน์ ปิตุงศ์ กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา และ ทพ.สมชัย สุขสุธรรมวบดี ทันตแพทย์จากคลินิกชลบุรี พร้อมเครือข่ายทันตแพทย์ทั่วประเทศยื่นข้อร้องเรียนกับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอให้ยกเว้นเครื่องมือเอกซเรย์ของทันตแพทย์ เพราะมีระบบความปลอดภัยจากสธ. มั่นใจว่าเครื่องมือเอกซเรย์จะไม่ส่งผลเสียกับประชาชนและทันตแพทย์อย่างแน่นอน - รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า กรณีการละเว้นเครื่องมือเอกซเรย์ของทันตแพทย์ อาจเกิดผลเสียในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ละเลยการดูแลเครื่อง จึงอยากให้ทันตแพทย์มาอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO ล่าสุดได้มอบให้ปลัด วท. เร่งหารือกับผู้แทนทันตแพทย์สภา และผู้แทนสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ (13ต.ค.59) -ด้านว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ทองไชย นายกสผลพลังงานปรมาณู กล่าวว่า เป็นเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ มีข้อกำหนดการใช้เครื่องกำเนิดรังสีแต่ละระดับ ซึ่งมีตั้งแต่แรงที่ปส.เกี่ยวกับการใช้เครื่องหรือขอใบอนุญาต ซึ่งต้องมีการสอบ โดยสมาคมพลังงานปรมาณูมีการจัดอบรมให้เพื่อให้เป็นแนวทางในการสอบโดยสมัครใจ ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องทันตแพทย์ใช้เครื่องเอกซเรย์ในปริมาณไม่มาก อาจไม่ต้องสอบเป็นเจ้าหน้าที่รังสีนั้น ทราบว่าปส.กำลังออกร่างกฎกระทรวงรองรับ -ทพ.เผด็จ พูลวิทย์กิจ ทันตแพทย์ จ.สระบุรี เปิดเผยว่า ทันตแพทย์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่ามีบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปส. โทรศัพท์ข่มขู่และแจ้งข้อมูลให้ทันตแพทย์รีบไปสอบขึ้นทะเบียนใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ RSO ก่อน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ มีผลบังคับใช้ โดยระบุว่า ในอนาคตแพทย์ที่จะทำการเอกซเรย์ได้ต้องมีใบอนุญาตดังกล่าว และผู้ที่ไม่สอบจะต้องได้รับโทษปรับ 50,000 บาท และจำคุก 7 ปี นอกจากนี้ ยังมีการเรียกเก็บค่าอบรมคนละ 3,500 บาท หากสอบไม่ผ่านให้จ่าย 100,000 บาท จะออกใบอนุญาตให้ทันที แต่เมื่อสอบถามไปยังปส. ได้รับข้อมูลว่าการจัดอบรมดังกล่าวเป็นเรื่องของสมาคมปรมาณูเพื่อสันติ</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>สารเคมีในผักผลไม้</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้นำข้อมูลความปลอดภัยของผักผลไม้ที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อสรุปว่า ผักผลไม้ที่แต่ละหน่วยงานสุ่มตรวจมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง แต่ต้องพิจารณาร่วมกันเรื่องปริมาณปนเปื้อนอีกครั้ง เนื่องจากวิธีเก็บตัวอย่าง วิธีตรวจต่างกัน โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสานหน่วยงานต่างๆ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารพิษตกค้างที่พบมาก เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสารที่ไม่ควรใช้ในไทย วิธีตรวจที่มีมาตรฐาน คำแนะนำประชาชนให้บริโภคได้ปลอดภัย โดยให้รายงานความคืบหน้าในอีก 15 วัน</p> <p>-เสนอบทความ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) สุ่มตรวจสอบผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้า และตลาดค้าส่งสำคัญในกทม. และปริมณฑล ช่วงปลายเดือนส.ค. นำไปตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในประเทศอังกฤษ พบว่ามีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 56% นอกจากนี้ยังพบว่า ผักผลไม้ที่มีฉลาก Q และ Organic Thailand ของก.เกษตรฯ มีสารพิษตกค้างเหมือนกัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องได้ และสามารถยื่นหนังสือไปที่ 4 หน่วยงานหลัก คือ อย. กรมวิชาการเกษตร มกอช. และ สตช. และยังพบอีกว่า มีสารตกค้างที่ประเทศไทยประกาศเลิกใช้แล้ว ซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องไปตรวจสอบ</p>
<p>เว็บไซต์Hfocus</p>	<p><b>เมดิคัล ฮับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า นโยบายเมดิคัล ฮับสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละ 1 แสนล้านบาท จึงเสนอให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริการสุขภาพ โดยแก้กฎหมายเพื่อเปิดช่องให้สามารถดึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขจากต่างประเทศเข้ามาให้บริการคนไข้ต่างชาติในประเทศไทยได้</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ปลากระเบนลอยตายในแม่น้ำแม่กลอง</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านทั้งใน อ.อัมพวา อ.เมืองสมุทรสงคราม และ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พบซากปลากระเบนราหูลอยตายในแม่น้ำแม่กลองจำนวนมาก รวมทั้งปลากะพงในกระชัง โดยตั้งแต่ 29 ก.ย.-10 ต.ค. พบมีปลากระเบนราหูตาย 45 ตัว ด้านกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บซากปลากระเบนราหูไปทำลายด้วยวิธีการฝังกลบ และตรวจสอบหาสาเหตุการตายโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังพบหอยหลอดจำนวนมากตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหอยหลอด ดินและน้ำส่งตรวจแล้ว จะทราบผลภายในวันที่ 14 ต.ค.59</p>
<p>บ้านเมือง ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>ไทยโพสต์(New)108</p> <p>สวท.</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>โรคมะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. แลงข่าวว่า เดือนต.ค. เป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุการคร่าชีวิตสตรีมากเป็นอันดับ 1 โดยไทย พบผู้ป่วยอยู่ในอันดับที่ 126 ของโลก หรืออันดับที่ 29 ของทวีปเอเชีย มีคนไทยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่เฉลี่ย 35 คนต่อวัน และเสียชีวิต 10 คนต่อวัน มีผู้ป่วยสะสมรายใหม่ 12,613 ราย สาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารประเภทแป้งย่าง ร่มควัน ที่มีรอยไหม้ ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์และบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง จนทำให้เกิดภาวะอ้วนมีไขมันจนไปสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีผลทำให้ไปกระตุ้นเนื้อบริเวณเต้านมแบ่งตัวผิดปกติ จึงขอให้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และเครื่องแมมโมแกรมเต้านมทุกปี พร้อมให้เฝ้าระวังการตรวจเต้านมฟรีแก่ผู้หญิงทุกจังหวัด จังหวัดละ 84 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยหากตรวจพบไว โอกาสในการรักษาหายสูงเกือบร้อยละ 98</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p><b>วันไซโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการไซไก่อาระหว่างประเทศ กำหนดให้ศักราชที่ 2 ของเดือนต.ค.เป็นวันไซโลก ปีนี้ตรงกับ 14 ต.ค. โดยไซไก่อเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง หาได้ง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามิน ที่สำคัญต้องบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย ควรกินไซไก่อควบคู่กับอาหารที่หลากหลายแต่ละมื้อ โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม</p>
สยามรัฐ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p><b>เตือนห้ามฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอก</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. และโฆษก ออย. เปิดเผยแพร่ตำรารายหนึ่งมีการฉีดฟิลเลอร์เพื่อขยายขนาดหน้าอกให้ใหญ่ขึ้น ว่า ฟิลเลอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ถูกต้องมีเพียงชนิดเดียวคือ สารไฮยาลูรอนิก แอซิด (Hyaluronic acid) จำนวน 36 ทะเบียน จาก 9 บริษัท มีทั้งที่เป็นสารเดี่ยวและผสมยาชา โดยใช้ฉีดเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อ แก่ไขการยุบตัวของเนื้อเยื่อผิวหนัง จากการบาดเจ็บหรือเสื่อมสภาพตามวัย หรือใช้เพิ่มความโค้งมนของใบหน้าที่ต้องการ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารไฮยาลูโรเนต ผู้มีภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตัวเอง โรคเบาหวาน เจ็บคอประจำ ปวดข้อเฉียบพลัน ผู้ป่วยเกิดคีลอยด์ง่าย คนท้อง-ให้นมบุตร คนอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือด รอบดวงตา กระตุก เอ็น พังผืด ห้ามใช้เพิ่มขนาดหน้าอก ห้ามใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ที่สำคัญ ก่อนรักษาค้นหาข้อห้ามใช้ต้องได้รับข้อมูลด้วย ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง ควรใช้บริการกับสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น</p>
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เตือนอันตรายจากประทัดดอกไม้ไฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลออกพรรษาประชาชนนิยมจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ที่ได้รับอันตรายจากการจุดดอกไม้ไฟจำนวนมาก ที่ต้องระวังคือเด็ก ๆ ซ้อมมาเล่นโดยขาดความระมัดระวัง และอาจได้รับอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและอาจสูญเสียอวัยวะสำคัญได้ และยังพบว่าในช่วง 5 ปี เทศกาลที่เกิดเหตุสูงสุดคือ วันขึ้นปีใหม่ พบผู้บาดเจ็บ 336 ราย รองลงมา วันสงกรานต์ปีเก่า 202 ราย ออกพรรษา 135 ราย และลอยกระทง 109 ราย</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>เตือนครีมทาห้วนม</b></p> <p>-เสนอบทความ จากกรณีมีหญิงสาวรายหนึ่ง Live สดผ่านเฟซบุ๊ก รีวิวครีมทาห้วนมชมพูในชุดวาบหวิว ล่าสุด มีคำเตือนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังย้ำว่า ครีมทาห้วนมขาวช่วยได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์ไม่มีชื่อ ไม่มีเลข อย. ไม่มีแหล่งผลิต ห้ามใช้ เนื่องจากอาจมีส่วนผสมของสารอันตราย</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p><b>สิ่งแปลกปลอมในอกไก่นุ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊กของ คุณพาเพลิน ก้องแก้ว ซึ่งโพสต์ภาพอกไก่นุ่มพริกสดที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง โดยมีเส้นขนปนมาในเนื้อไก่</p>
แนวหน้า	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ผลาญวงศ์ ผอ.รพ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่รับผิดชอบ 4 ราย เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคตามเกณฑ์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นในระดับสูงสุด ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพร้อมรับทราบวิธีป้องกันตนเอง และอย่าตื่นตระหนก</p>
มติชน	<p><b>โรคโอฟิตี</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิวัดชินเพื่อประชาชน และโรงพยาบาลศิริราช เร่งเสริมสร้างความรู้เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน หลังพบว่าในปี 2558 เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคปอดบวมสูงถึงร้อยละ 9.2 ซึ่งวัคซีนสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ 2-3 ล้านคน ปีนี้ได้เพิ่มจำนวนการส่งมอบวัคซีน เป็น 5,000 โดส เพื่อให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการป้องกันเพิ่มมากขึ้น</p>
New(108)	<p><b>การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี เช่น โครงการ Young Love และ Be sure เพื่อให้วัยรุ่นไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกำเนิด โดย “Young Love รักเป็นปลอดภัย” เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องแก่กลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ส่วนโครงการ “Be sure” เป็นโครงการรณรงค์ให้เด็กเห็นความสำคัญของการคุมกำเนิด โดยเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในร้านขายยาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาอย่างดี และช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพในวัยรุ่นให้ลดลง</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรกรม รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ออกตรวจเยี่ยมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ที่เขตสุขภาพที่ 4 โดยรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงานระดับเขตและจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย มีคนเลิกบุหรี่ปีแรก 5 แสนกว่าคน</p>
คม ชัด ลึก	<p><b>ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นต้านสุรา</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับสำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน จัดโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา” ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท และทุนเพื่อผลิตผลงานจริง พร้อมโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำงานกับผู้กำกับมืออาชีพและได้ฉายผลงานในโรงภาพยนตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.PINGs.in.th">www.PINGs.in.th</a></p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคหอบอารมณ์</b></p> <p>-เสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต ระบุว่า กลุ่มอาการไฮเปอร์เวนติเลชั่น หรือโรคหอบอารมณ์ มักเกิดในผู้ที่มีความเครียดทางจิตใจและทางจิตสังคม ทำให้เกิดอาการทางกายในลักษณะของการหายใจลึกและหายใจเร็วเกินกว่าความต้องการของร่างกาย จนเกิดอาการ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก มือจับ และรู้สึกคล้ายจะเป็นลม มักรักษาโดยให้ยาคลายกังวล หรือให้ผู้ป่วยหายใจในวัสดุอุปกรณ์ที่ครอบปิดปากและจมูก โรคนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตได้</p>
คม ชัด ลึก	<p><b>โรคอหิวาต์ระบาดเหตติ</b></p> <p>-เสนอข่าว การระบาดของอหิวาต์โรคในประเทศเหตติ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยคนแล้ว โดยองค์การอนามัยโลกเตรียมส่งวัคซีนป้องกันจำนวน 1 ล้านโดสไปยังพื้นที่ประสบภัย ขณะที่นานาชาติและองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศทยอยจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยแล้ว</p>